

ข่าวที่ 24 / 2566

23 พฤศจิกายน 2566

สำนักงาน กทค. หรือ สสว. และ กพท. ในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กทค.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายมนยศ วรรณนะภุติ และ นายมนตรี กนกาวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมประชุมหารือ กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำโดย นางอภิรดี ขาวเขียว รองผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์วัฒน โอภาสวัฒนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs พร้อมด้วยทีมงานของทั้งสองฝ่าย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของ SMEs โดยมีประเด็นสำคัญที่จะบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง สำนักงาน กทค. และ สสว. ได้แก่

1. แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ของ SMEs ระหว่าง สำนักงาน กทค. และ สสว. ประจำปี 2567
2. แนวทางการพัฒนาข้อมูลภาพรวมของระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กับคู่ค้าธุรกิจ ที่เป็น SMEs จากผู้ประกอบการรายใหญ่

โดยทั้งสองหน่วยงานมุ่งมั่นประสานความร่วมมือในการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่และเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้เกิดเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เลขาธิการและรองเลขาธิการทั้งสองท่านยังได้ร่วมประชุมหารือกับ นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่าง กพท. และสำนักงาน กทค. ในการกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจสายการบิน รวมถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ สำนักงาน กทค. ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าอย่างยิ่ง และเดินหน้านำบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็กหรือขนาดย่อม

